

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CA

Bình Lương, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai thực hiện cao điểm
phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm,
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt
động “tín dụng đen”.

Kính gửi:

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã;
- Hiệu trưởng 02 nhà trường, trạm y tế, doanh nghiệp;
- Các ông (bà) trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thời gian qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân lao động cả nước, nạn cho vay nặng lãi hoành hành với những chiêu thức ngày càng tinh vi, được quảng cáo công khai, rộng rãi như: dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn. Hoạt động “tín dụng đen” biến tướng dưới mọi hình thức (khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu... với lãi suất cao). Đó là những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, các đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, còn có thủ đoạn bôi nhọ, xâm phạm đời tư, đe dọa cán bộ nhằm gây sức ép để đòi nợ.

Thực hiện kế hoạch số 201/KH - CAT - PC02 ngày 14/09/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Bình Lương đề nghị trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp, hiệu trưởng các trường, các ông, bà Trưởng thôn thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự; nhất là các phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo thông qua huy động vốn với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật và hậu quả của “tín dụng đen”, các vụ, việc nghiêm trọng liên quan vỡ nợ, vay nặng lãi... để người dân biết, nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ và kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ với Công an xã rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, những cá nhân vay “tín dụng đen” từ đó có biện pháp bảo vệ nhân dân, cán bộ, đoàn viên, người lao động, ngăn ngừa tội phạm manh động, không để chúng thâm nhập. Chủ động triển khai công tác phối hợp phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm “tín dụng đen” với công an xã để có giải pháp cụ thể trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và được bảo vệ khi có nguy cơ bị tội phạm tấn công. Nhân dân trên địa bàn cần thiết lập kênh thông tin chặt chẽ với công an xã để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời.

3. Mặt trận tổ quốc các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị đóng trên địa bàn tiến hành phối hợp với các thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình “tín dụng đen” trong đơn vị mình; hiểu rõ phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen”, cảnh giác và tố giác, không để “tín dụng đen” ảnh hưởng đến nhân dân, cán bộ, công chức trong đơn vị. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

4. Ban văn hóa xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật.

5. Công an xã Tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư... nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ "tín dụng đen".

6. Đây là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đồng thời là nhiệm vụ công tác quan trọng trong thời gian tới. Thời gian thực hiện đợt cao điểm trên địa bàn từ ngày **15/9/2023 đến ngày 14/3/2024**.

7. Kết quả thực hiện các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn báo cáo bằng văn bản kèm danh sách rà soát, bổ sung về UBND xã (qua Công an xã Bình Lương) trước ngày **05/10/2023** để tập hợp, báo cáo UBND huyện và Công an huyện đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Đề nghị các thôn, các ban ngành, đoàn thể nghiêm túc thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND xã (Qua Công an xã) để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; CAX./.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Tuấn